



## มาตรการแก้หนี้ท่วม

ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและหนักหนาสาหัสแค่ไหน ซึ่งหนทางแก้ไขก็อยู่ที่การป้องกันและการเยียวยา เช่นปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานและกำลังไหลบ่ามาท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในขณะนี้ ภาวะดังกล่าวคนที่เดือดร้อนในเรื่องทำกินมากที่สุดคงหนีไม่พ้นพี่น้องเกษตรกร เพราะเบื้องต้นมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 6.2 แสนไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 4.7 แสนไร่ ที่เหลือเป็นพืชไร่ 3.4 หมื่นไร่ พืชผักผลไม้และพืชอื่น ๆ อีกประมาณ 1.5 หมื่นไร่ ที่เหลือเป็นประมงและปศุสัตว์อีกเล็กน้อย

โชคดีที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 ที่กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และกรมการประกันภัย เป็นออกมารองรับความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกร แลผมมีการขยายระยะเวลาการทำประกันไปจนถึง 31 ส.ค. นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดทำประกันภัยไม่ทันในช่วงแรกได้ตัดสินใจ แต่สำหรับพืชผลตัวอื่น ๆ ที่ไม่มีการคุ้มครอง ก็คงต้องรอการชดเชยจากรัฐตามปกติ แต่ในกรณีที่มีภาระหนี้

กับ ธ.ก.ส. คุณลักษณะ วจนาวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องกังวลใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะ ธ.ก.ส.พร้อมเข้าไปช่วยเหลือและดูแลอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้พนักงาน ธ.ก.ส.ในพื้นที่ออกไปเยี่ยมเยียนดูแลพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนควบคู่กับการสำรวจความเสียหาย และถ้าพบว่าผลผลิตเสียหายแต่เกษตรกรยังมีความสามารถที่จะฟื้นฟูการผลิตขึ้นมาใหม่ได้ จะมี **มาตรการปกติ** คือตัดผ่อนระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป 1 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับร้อยละ 3 ต่อปี พร้อมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงให้เงินกู้ใหม่เพื่อนำไปฟื้นฟูการผลิต

ในกรณีที่เกษตรกรประสบภัยรุนแรงจนกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ จะมี **มาตรการพิเศษ** แบ่งเป็น 2 กรณี เช่น กรณีเสียชีวิต ธ.ก.ส.จะตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ โดย ธ.ก.ส.รับภาระเอง กรณีประสบภัยรุนแรงเช่นผลผลิตเสียหายทั้งหมดหรือเกินกว่าร้อยละ 50 จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย 3 ปี และให้เงินกู้ใหม่เพื่อนำไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพ โดยลดดอกเบี้ยและลดหย่อนหลักประกันการกู้เงิน ซึ่งในส่วนการชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรนั้น ธ.ก.ส.จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป...พี่น้องเกษตรกรที่รับรู้ข่าวนี้แล้วแต่เกรงตกสำรวจ ก็สามารถไปแจ้งข้อมูลความเสียหายของตนเองได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้าน

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●